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Árið hófst í janúar með hefðbundnum hætti með aðalfundi þar sem meðal annars bættust 

tveir aðilar í stjórn. Sigríður Pjétursdóttir og Ketill Björnsson. Svo í framhaldi voru 

endurmenntunarnámskeið  sem að kláruðust í lok janúar. Töluvert var af fundum hjá 

stjórninni sérstaklega í byrjun árs. Deildirnar byrjuðu svo í byrjun febrúar og svo hefðbundin 

útimót þar á eftir. Við áttum tvo fulltrúa á heimsmeistaramóti í sumar sem að voru Kristinn 

Bjarni og Hinrik Már sem að stóðu sig með prýði. Dómstörf fóru að mestu leiti mjög vel fram. 

Þurfum samt að auka menntun dómara sem að snýr að reglum á mótahaldi til þess að auka 

trúverðuleika dómara. 

Talandi um menntun er áfram áhyggjuefni hvað fáir dómarar frá okkur sækja um t.d 

heimsmeistaramót og hvað fáir fara í gegnum alþjóðadómararéttindin. Þetta virðist vera í 

mjög svo slæmum málum og búið að vera í mörg ár. Teljum við að við íslendingar ættum að 

eiga mun fleirri alþjóðadómara og vera mun meira í fararbroti í dómstörfum.  
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